
29. september 2021 

Fundur í skólaráði 

Mættir: Kristján Darri Ólafsson, Berglind Sara Friðbjörnsdóttir, Kristín Ólafsdóttir, Birgitta Rós 

Björnsdóttir, Dagný Finnbjörnsdóttir, Sveinfríður Olga Veturliðadóttir. Þórunn Berg Skúladóttir, 

Guðmundur Magnússon og Harpa Henrysdóttir boðuðu forföll 

1. Nýr skólaráðsmeðlimur, Kristján Darri, boðinn velkominn.  Hlutverk skólaráðs kynnt. Rætt um 

að skólaráð fundi með fulltrúum nemenda allavega einu sinni á ári.. 

2. Starfsfáætlun skólaráðsins kynnt.  Olga ætlar að senda aðilum skólaráðs hana. 

3. Rýmingaræfing er á döfinni en beðið er eftir að húsvörður og eignasjóður ljúki við uppfærslu 

á flóttaleiðum og rýmingaráætlun, sem verður vonandi hið fyrsta. 

4. Menntastefna Ísafjarðarbæjar og Lestrarstefna kynnt. 

5. Sagt frá væntanlegri úttekt MMS á skólanum en matsmenn eru væntanlegir í næstu viku. 

6. Mötuneyti – þarf að ræða Hafdísi Gunnarsdóttur sviðsstjóra og Eirík Johanson matráð um 

hvort og hvernig sé hægt að mötuneytið meira aðlaðandi. 

7. Önnur mál:  

a. Hugmynd um að halda nemendaþing um mötuneyti og skólalóð. 

Fleira ekki gert og fundi slitið 

Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, skólastjóri 


